

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญุปรีชญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม พุทธศักราช 2549

ด้วยสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ได้พิจารณาเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาดลธิเชษฐ รมานธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลกนิกรทุกภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร ได้พระราชทานแนวปรัชญาอันเป็นหลักแห่งการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมแก่สังคมไทย เป็นที่ประจักษ์ในพระเกียรติคุณอันเกริกไกรไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับวาระพิเศษอันเป็นมหามงคล ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สมควรได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติยศให้เป็นที่ปรากฏในวงวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางให้นักการศึกษา นักพัฒนาสังคม ตลอดจนนักวิชาการได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญงอกงามนั้น จำเป็นต้องพัฒนาคนเป็นเบื้องต้น การพัฒนาคนนั้น คือ การพัฒนาให้บุคคลมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบกิจกรรมต่างๆ มีความมั่นคงในชีวิตและการทำงาน ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและเหมาะสมตามแนวทาง “หลักการพึ่งตนเอง” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยทรงเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานและพัฒนาอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา และสังคม

ในการพัฒนาคน ทรงเริ่มต้นด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ อีกทั้งการศึกษาจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ว่า “งานด้านการศึกษา นั้น นับเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติขึ้นอยู่กับการศึกษาของชาติเป็นข้อใหญ่...”

พระราชปณิธานด้านการศึกษาที่สำคัญยิ่งคือ การพัฒนาให้ผู้ศึกษาเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สังคมและบ้านเมืองจะได้มีพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อบุคคลเหล่านั้นจะสามารถพัฒนาและธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป

พระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษามือเนกประการ อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนจิตรลดาสำหรับพระราชโอรส พระราชธิดา บุตรข้าราชการและบุคคลทั่วไป พระราชทานที่ดินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโรงเรียนราชวินิตอุบลรัตน์ โรงเรียนไกลกังวล ทรงส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชานุเคราะห์ให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน และโรงเรียนการศึกษาพิเศษให้เด็กพิการ ทรงมีพระราชดำริให้ทหารช่วยก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร พระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนเป็นไปเพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

ในส่วนพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสังคมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ และศูนย์พัฒนาเกี่ยวกับเกษตรกรรม ทั้งการทำนา ทำสวน ทำไร่ การปศุสัตว์ การประมง โครงการที่ดินทำกิน โครงการแก้ไขปรับปรุงดินและน้ำเสีย ตลอดจนการเกษตรอุตสาหกรรมอันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

พระราชดำรินี้เกิดจากพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งที่พระราชทานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร คือ “หลักทฤษฎีใหม่” และแนวความคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทั่วราชอาณาจักรทำให้ทรงทราบปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร และทรงมีพระราชดำริแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบ ดังเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และชาวโลก ด้วยพระราชปณิธาน พระปรีชาญาณและพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาสังคมอย่างอเนกอนันต์ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสปีมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยบูรพาสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม